



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Dức Thọ, ngày 28 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

**Kết quả tham gia xây dựng chính quyền và công tác phản biện xã hội
6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018**
(Tại kỳ họp thứ 5- HĐND huyện khóa XIX)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, công tác giám sát phản biện xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tại kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khoá XIX như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; trọng tâm là tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4); kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tuyên truyền phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; “Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Tháng hành động vì trẻ em”. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- UBMT, các đoàn thể phối hợp tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, của Đảng; pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018. Đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, phát triển TTCN, làng nghề, thương mại, dịch vụ; tăng cường an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững... Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương, phát động nhân dân thi đua lao động sản xuất thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2018.

Tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; động viên các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt

trận phát động. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp cùng lãnh đạo huyện thăm và tặng quà chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân các ngày Lễ trọng của các tôn giáo như: Lễ Noen, lễ Phục sinh tại 4 giáo xứ, Đại lễ Phật đản - Phật lịch.

- Tập trung triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện Chỉ thị 35, kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy, quyết định 52 của UBND tỉnh về “*Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ CNVC, chiến sỹ LLVT*”; Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy, quyết định 31 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh, việc cưới, việc tang, lễ hội.... Nêu gương các tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. MTTQ, các tổ chức thành viên phối hợp với UBND huyện vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động:

Ủy ban MTTQ các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở không ngừng nỗ lực đổi mới đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức thành viên về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Ngay từ những ngày đầu năm MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, giải phóng mặt bằng. Triển khai tổ chức đăng ký thi đua, ban hành các quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng địa phương, đơn vị với phương châm rõ người, rõ việc, đặc biệt là phân công tất cả các thành viên của MTTQ và các đoàn thể thường xuyên bám sát cơ sở vì vậy đã tạo được sự chuyển biến lớn về nhận thức và hành động của toàn dân trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng NTM của huyện nhà, cụ thể:

Hội LHPN huyện: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo như “tiết kiệm với nhiều hình thức”.... Vận động xây dựng 2/8 mái ấm tình thương tại các xã Đức Quang và Thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới: thành lập mới 1/5 HTX (đạt tỷ lệ 20% KH); 3/11 THT (đạt tỷ lệ 27 % KH); Vận động thành lập được 9 MHKT (8 nhỏ; 01 vừa). Vận động xây dựng 10/28 vườn mẫu (đạt tỷ lệ 35,7% KH)

Hội CCB: Đã chỉ đạo các cấp hội tập trung thực hiện xây dựng được 13 mô hình kinh tế vừa và nhỏ, 2 HTX, 01 THT. Vận động đóng góp được 28, 73 triệu đồng hỗ trợ cho hội viên CCB nghèo, giúp đỡ gia đình CCB gặp khó khăn hoạn nạn, trao tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, trao tặng quà cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Thanh niên: Đã tổ chức 4.500 lượt ĐVTN ra quân vệ sinh môi trường, kêu gọi lắp đặt 26 tuyến đường điện thanh niên với chiều dài 10km, xây dựng 19 vườn ươm thanh niên với tổng diện tích 1.900m²; ra mắt 7 mô hình kinh tế thanh niên với số vốn từ 200 triệu đồng - 1 tỷ đồng, tặng quà cho đối tượng chính sách, học sinh, tân binh có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 171 triệu đồng; Phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện, tư vấn học nghề, việc làm, du học và xuất khẩu lao động cho ĐVTN; tham gia xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các Đoàn trường THPT tổ chức các diễn đàn như : Học sinh với văn hóa sử dụng các trang mạng xã hội, Câu chuyện của tôi, bài học của bạn

Liên đoàn lao động: thường xuyên chăm lo CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; làm được 5 nhà Mái ấm Công đoàn với số tiền 90 triệu đồng cho các đoàn viên khó khăn. Phân công các tổ chức công đoàn cơ sở khối cơ quan đỡ đầu các xã về đích nông thôn mới. Phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện đợt một năm 2018 trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ khối giáo dục với trên 700 lượt người tham gia và hiến được gần 200 đơn vị máu.

Hội Nông dân: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. 6 tháng đầu năm 2018 tuyên truyền vận động 3.499 hội viên tham gia BHYT. Vận động hướng dẫn hội viên thành lập 33 mô hình (4 mô hình lớn, 4 mô hình vừa, 25 mô hình nhỏ). Phối hợp cung ứng gần 6.740 cây ăn quả, cây bóng mát và cây hàng rào xanh các loại, 304 tấn phân các loại cho bà con nông dân. Tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Song song với các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội, chung sức xây dựng NTM, MTTQ- các đoàn thể chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội đã có sự chủ động và phối hợp làm tốt công tác đảm bảo An sinh xã hội cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có công như: MTTQ huyện trích Quỹ “Vì người nghèo” đã tổ chức tặng 280 suất quà, số tiền 140 triệu đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất (trong đó nguồn của tỉnh là 180 suất), trao tặng 150 suất quà của Biên phòng Hà Tĩnh cho 150 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 500.000đ và 5kg gạo nếp; giải ngân 1.320.000.000đ từ Quỹ Cứu trợ để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 41/44 nhà ở cho hộ nghèo tại các xã thường xuyên bị ngập lụt theo Quyết định 2961/QĐ- UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh. Đã và đang triển khai xây dựng 19/31 “Nhà đại đoàn kết” cho người nghèo. Các tổ chức thành viên như LĐLĐ huyện, Hội LHPN huyện, Hội Cựu TNXP, Hội Chữ thập đỏ đã thực hiện trực tiếp cho các đoàn viên, hội viên về nhà ở, quà trong dịp lễ, tết.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban hành Quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cho MTTQ các xã, thị trấn trong công tác xây dựng NTM, vì vậy 6 tháng đầu năm năm 2018 MTTQ đã tuyên truyền, vận động

nhân dân làm mới 13,37km đường giao thông; 4,63km rãnh thoát nước, 1,5km kênh mương cứng, khởi công xây dựng 03 nhà văn hóa thôn...

3. Công tác phối hợp với Thường trực HĐND huyện, các ban, ngành trong Khối Nội chính:

Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức 11 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 2.142 lượt người tham gia và có trên 143 ý kiến cử tri đóng góp với Quốc hội và HĐND các cấp, tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới tạo được tinh thần đối thoại dân chủ; tiếp thu và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân góp phần quan trọng cùng với các vị đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tham gia quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Cử thành viên của Mặt trận tham dự các phiên toà xét xử người ở độ tuổi vị thành niên phạm tội, phát huy có hiệu quả vai trò của Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ hoà giải ở 155 KDC. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ xã, thị trấn thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban TTND, Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

4. Công tác giám sát và phản biện xã hội:

a. Công tác giám sát:

Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp, hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, thị trấn, giám sát các công trình đầu tư trên địa bàn xã, thị trấn theo quy định..., đặc biệt 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát; tổ chức giám sát công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo và Quỹ cứu trợ tại 28 xã, thị trấn, giám sát kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí trong BTV Đảng ủy của 18 xã, thị trấn đó là: Đức Lạng, Đức Hòa, Đức Lâm, Tân Hương, Đức Nhân, Tùng Ảnh, Đức Thanh, Đức Quang, Liên Minh, Đức Đồng, Đức Lập, Đức Dũng, Đức Thủy, Thái Yên, Yên Hồ, Bùi Xá, Đức Tùng, Thị trấn Đức Thọ. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát các loại quỹ, thủ tục hành chính tại địa phương, giám sát việc cấp phát quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đã thực hiện giám sát các công trình thi công tại địa phương như: giám sát việc thi công các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương ứng, nhà văn hóa thôn xóm và các công trình phúc lợi trên địa bàn nhằm góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tạo niềm tin trong mọi tầng lớp nhân dân.

b. Công tác phản biện xã hội:

Ủy ban MTTQ huyện đã bám sát các nội dung của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện. Hướng dẫn Ủy ban

MTTQ các xã, thị trấn bám sát nội dung các văn bản hướng dẫn của MTTQ cấp trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và các tổ chức chính trị- xã hội để chủ động triển khai thực hiện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã lựa chọn nội dung văn bản phù hợp với chức năng để phản biện như dự thảo các Nghị quyết, chương trình, đề án của HĐND, UBND cùng cấp về phát triển kinh tế- xã hội, các nội dung có liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018:

1. Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, tăng cường tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên và các giai tầng trong xã hội. Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia sinh hoạt, hoạt động ở các tổ chức đoàn thể- xã hội, các tổ chức hội quần chúng nhằm tạo sự lan tỏa về nhận thức và hành động thực tiễn của mỗi hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân để góp phần quan trọng vào các giải pháp tổ chức thực hiện mà Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện sẽ quyết nghị.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình theo quy chế phối hợp với Thường trực HĐND-UBND các phòng, ban, ngành chức năng UBND huyện và các cơ quan tư pháp để làm tốt đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, giám sát phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng chính quyền trong sạch, phát huy quyền làm chủ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

3. Thường xuyên phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện để chủ động, sáng tạo xác định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức cơ quan đoàn thể, vai trò của từng cá nhân trước tổ chức, đổi mới phương pháp giao chỉ tiêu, kế hoạch cho MTTQ- các đoàn thể cơ sở theo hướng xác định rõ các nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương. Luôn sâu sát bám nắm cơ sở để giúp đỡ, tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân phát huy các nguồn lực và sức mạnh toàn dân góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

4. Với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy, làm tốt công tác phối hợp để tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vận động các nguồn lực để hỗ trợ, xây dựng, nâng cấp sửa chữa nhà ở cho hộ chính sách, hộ nghèo; đào tạo nghề cho nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế về sản xuất, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, môi sinh; tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, An toàn giao thông. Tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*"; cuộc vận động "*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*"; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày truyền thống. Tham mưu, phối hợp làm tốt chính sách và công tác tôn giáo trên địa bàn toàn huyện.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ NHÂN DÂN QUAN TÂM, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:

Thứ nhất: Hiện nay tình trạng rác thải vứt bừa bãi trên các tuyến đường chính ở một số địa phương gây ô nhiễm môi trường, đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị HĐND, UBND huyện chỉ đạo các xã có các biện pháp khắc phục trước mắt và về lâu dài về nghị huyện sớm có quyết định quy hoạch bãi xử lý rác tập trung cho các địa phương.

Thứ hai: Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nhiều địa phương công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt, tham mưu xử lý công việc của cán bộ công chức còn tắc trách làm cho tiến độ chậm, hiệu quả thấp, hồ sơ còn tồn đọng nhiều nhất là đất ở. Đề nghị HĐND, UBND huyện có các biện pháp để khắc phục trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Thứ ba : Hiện nay tình trạng khai thác cát trái phép trên sông vẫn diễn ra phức tạp, trong xử lý một số địa phương còn đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm. Do đó chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý khai thác cát trên sông nhất là quản lý tàu thuyền, phương tiện khai thác cát. Phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng vì đây là vấn đề mà người dân hết sức bức xúc diễn đàn nào cũng nói, kỳ họp nào cũng đề cập nhưng kết quả hiệu lực thấp gây bất bình trong nhân dân.

Thứ tư: Hiện nay công trình thủy điện Ngàn Trươi đi qua các xã vùng thượng cơ bản sắp hoàn thành. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thi công nhà thầu làm các đoạn đầu nối với đường dân sinh không đảm bảo nên nhân dân đi lại ra các cánh đồng để sản xuất gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND huyện làm việc với chủ đầu tư để thực hiện cho đảm bảo.

Thứ năm: Năm 2018, các xã đăng ký về đích nông thôn mới chủ yếu xuất phát điểm thấp không có lợi thế về huy động nguồn lực, đầu giá đất, ngân sách địa phương có hạn, việc huy động nguồn lực trong nhân dân trong xây dựng các tiêu chí nông thôn mới tại một số địa phương hết sức khó khăn nhất là các tiêu chí liên quan đến cơ sở vật chất hạ tầng như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, môi trường. Đề nghị Thường trực HĐND, UBND huyện cần có chính sách hỗ trợ bổ sung riêng giành cho các xã khó khăn.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban MTTQ huyện và một số kiến nghị đề xuất với HĐND, UBND huyện, đề nghị quan tâm xem xét giải quyết.

Nơi nhận:

- Thường trực HU;
- Các đ/c Ủy viên BTVHU;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VP/MT.

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ HUYỆN